

V/v hướng dẫn liên quan thủ tục môi trường đối với trường hợp các dự án không triển khai thực hiện trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, kế hoạch BVMT được xác nhận

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phúc đáp Văn bản số 2094/STNMT-QLMT ngày 11/4/2023 về việc xin ý kiến hướng dẫn liên quan thủ tục môi trường đối với trường hợp các dự án không triển khai thực hiện trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) được xác nhận, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, trường hợp dự án, phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT mà quá 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực của các văn bản này nhưng không triển khai thực hiện dự án, phương án thì chủ dự án, phương án có trách nhiệm lập lại báo cáo ĐTM để được phê duyệt hoặc đăng ký lại kế hoạch BVMT để được xác nhận. Do vậy, tính đến thời điểm trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành mà dự án, phương án đã quá 24 tháng vẫn chưa triển khai thực hiện thì quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc văn bản xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT của dự án, phương án không còn hiệu lực để triển khai thực hiện dự án, phương án.

Để tiếp tục triển khai dự án, đề nghị chủ dự án nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để xác định trách nhiệm thực hiện một trong các hồ sơ, thủ tục, đăng ký về môi trường (như ĐTM, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường) có liên quan đến dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi quý Sở nghiên cứu, thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Vụ trưởng Nguyễn Hưng Thịnh (để báo cáo);
- Lưu: VT. MT. CVT

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hồng Quang**